

Nhật Bản sẵn sàng đối phó với việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn

Bắc Hàn nói chi phóng hỏa tiễn mang về tình



Vụ phóng hỏa tiễn năm 2009 đã gây quan ngại

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cho hay nước này đang chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa để sẵn sàng đối phó với việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tầm xa vào tháng tới.

Tin nói các tên lửa phòng thủ sẽ được đặt gần đảo Okinawa để có thể bắn rơi các hỏa tiễn Bắc Hàn nếu có đe dọa cho lãnh thổ Nhật.

Bắc Triều Tiên tuyên bố chi phóng hỏa tiễn nhằm đưa về tình lên quỹ đạo.

Thế nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh cho rằng vụ này liên quan tới việc thử hỏa tiễn tầm xa.

Tuân trình Bình Nhưỡng cho hay rằng vụ phóng tên lửa được tổ chức nhân ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố lãnh tụ Kim Il-sung.

Tuyên bố của Bắc Hàn đã gây chi trích rõ ràng, rằng việc này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nhật Bản chuẩn bị tên lửa phóng thử

Tác Giả: BBC

Thứ Sáu, 23 Tháng 3 Năm 2012 05:18

Nghi quyết này được đưa ra sau vụ phóng hỏa tiễn thử nghiệm vào tháng T 2009.

Quan ngại đã c biệt

Nhật Bản đã c biệt lo ngại vì hỏa tiễn lên tr ợc đã bay qua lãnh thổ n ợc này.

Bộ tr ợng Tanaka nói: "Tôi đã chi ảo cho các quan ch ợc chuẩn bị sẵn sàng hai chiến hạm PAC-3 và Aegis".

Hà viên Nhật Bản cũng thông qua nghi quyết lên án vụ phóng hỏa tiễn.

Nam Hàn, Trung Quốc và Mỹ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Bình Nh ợng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo viết: "Đây là sự khiêu khích nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á".

Các đ ại diện chính phủ về hạt nhân của Nam Hàn và Nhật Bản đã có cuộc gặp p Seoul nhằm tìm giải pháp ợng phó trong tr ợng h p Bình Nh ợng vẫn phóng hỏa tiễn.

Vị trí phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn năm 2009



Năm 2009 hỏa tiễn được phóng từ Musudan-Ri, Bắc Hàn

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà n ợc Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay Thứ tr ợng Ngoại giao Trung Quốc Chí Quân đã gặp đ ại sứ Bắc Triều Tiên để bày tỏ quan ngại.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi thông báo của Bình Nhưỡng là "rất khiêu khích".

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thì tuyên bố hành động này sẽ khiến các nhà tài trợ suy nghĩ lại.

Ông Ban nói trong một diễn văn tại Singapore: "Hành động như thế này sẽ gây ảnh hưởng tới tiến trình ngoại giao đang có xu hướng tích cực, và làm tình trạng nhân đạo bên trong Bắc Hàn thêm tồi tệ".

'Mục đích hòa bình'

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý ngừng thử hòa tiến tâm xa theo sau việc Mỹ chấp thuận cung cấp 240.000 tấn lương thực viện trợ.

Bắc Hàn cũng thống nhất hoãn việc làm giàu uranium và cho phép thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc quay lại nước này.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói không thể ngừng được việc thử nghiệm cho Bắc Triều Tiên sẽ vẫn được tiếp tục nếu Bình Nhưỡng tiến hành phóng hòa tiến.

Trong cuộc phóng hòa tiến ba năm trước, Bình Nhưỡng nói về tình đã được đưa vào quỹ đạo trong cuộc thử nghiệm công nghệ vệ tinh của nước này.

Lên đó Hoa Kỳ và Nam Hàn đều lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn và Liên Hợp Quốc ra nghị quyết cấm miền Bắc tiếp tục hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Giới chức nước ngoài nói không thấy có chi dấu rằng vệ tinh của Bắc Hàn đã đi vào quỹ

Đào và viên c "phóng vệ tinh" thực chất chỉ là thử hỏa tiễn.

Bắc Hàn cho hay lần này vụ phóng hỏa tiễn sẽ diễn ra trong khoảng 12/4-16/4.

Vệ tinh Kwangmyongsong-3 được cho là có hàm ý đề "trở lại công nghệ vệ tinh của Bắc Triều Tiên vì mục đích hòa bình".

Hỏa tiễn theo kế hoạch sẽ được phóng từ trạm phóng vệ tinh hạt Cholsan, nằm phía tây bắc Bình Nhưỡng.

Báo chí Bắc Hàn cho hay nước này đã phóng hai vệ tinh thí nghiệm.